
บนัทกึรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบลขนุทอง 

สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครัง้ท่ี ๑ 

วนัจนัทร์ท่ี ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นางลดัดา              โสวะ ประธานสภา อบต. ลดัดา           โสวะ  

๒ นายบรรจง             หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง          หงษ์พรม  

๓ นายเชิดพงษ์          ปลัง่กลาง เลขานกุารสภา อบต. เชิดพงษ์       ปลัง่กลาง  

๔ นายแก้ว                 ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว               ภาวะกา  

๕ นายเสถียร             วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ เสถียร            วิถีเทพ  

๖ นางนนัทิยา           แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นนัทิยา         แพนไธสง  

๗ นายประมวล         พิมลนอก ส.อบต.เขต ๓ -  

๘ นายบญุสง่            ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บญุสง่            ไลนอก  

๙ นายบญุจนัทร์        ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บญุจนัทร์    ประภาการ  

๑๐ นายณรงค์             การงาน ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์            การงาน  

๑๑ นายถนอม             ยิม้จอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม          ยิม้จอหอ  

๑๒ นายวิชาญ            พรมสภุาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ         พรมสภุาพ  

๑๓ นางสาวชญานชุ    ทรัพย์สมบตัิ ส.อบต.เขต ๖ ชญานชุ    ทรัพย์สมบตัิ  

๑๔ นายสมยั               โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมยั         โนนสงคราม  

๑๕ นายดาวเรือง         ทนัมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง      ทนัมา  

๑๖ นายกวี                  นามโท ส.อบต.เขต ๘ กวี               นามโท  

๑๗ นายสายเย็น          นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น      นามวงษา  

๑๘ นางจีระพร             ประวนัจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร         ประวนัจะ  

๑๙ นายชยัรัตน์           พาบดุดา ส.อบต.เขต ๙ ชยัรัตน์        พาบดุดา  

๒๐ นายถวิล               อดุมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล            อดุมไชย  

๒๑ นายนฐัพงศ์          ค าบญุยอ ส.อบต.เขต ๑๑ นฐัพงศ์        ค าบญุยอ  

๒๒ นายเพ็ง            ประนามมะโกสา ส.อบต.เขต ๑๑ เพ็ง  ประนามมะโกสา  

๒๓ นางสพุิศ             แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สพุิศ             แพนไธสง  

๒๔ นางลดัดา            บวัภา ส.อบต.เขต ๑๒ ลดัดา            บวัภา  

 



ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ  ต าแหนง่ ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑ นางสาวกลัยาณี         ค าธานี รองนายก อบต. กลัยาณี         ค าธานี  

๒ นายสบุนั                   ค าหลง รองนายก อบต. สบุนั              ค าหลง  

๓ นายสมหมาย             สียางนอก เลขานกุารนายก อบต. สมหมาย      สียางนอก  

๔ นางสาวพรทิพย์         จนัทะดวง     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ พรทิพย์        จนัทะดวง      
๕ นายภทัราวฒุิ             ชาโคตร หวัหน้าสว่นการศกึษาฯ ภทัราวฒุิ       ชาโคตร  

เปิดประชมุเวลา  ๐๙.๐๐น 

 เม่ือท่ีประชมุพร้อมแล้ว  นางลดัดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลขนุทอง กลา่วเปิดประชมุสภา

ฯ สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครัง้ท่ี ๑  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นางลดัดา  โสวะ  ประกาศอ าเภอบวัใหญ่ เร่ือง เรียกประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบลขนุทอง สมยัวิสามญั 

สมยัท่ี  

ประธานสภา อบต. ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนุทอง รายงานขออนญุาตเปิด

ประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือ

ด าเนินการจดัท าร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน ส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้สภาองค์การ

บริหารสว่นต าบลขนุทอง พิจารณานัน้ อ าเภอบวัใหญ่พิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม

แนวทางกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แหง่

พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิถึง

(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  นายอ าเภอบวัใหญ่ จงึเรียกประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบล

ขนุทอง สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี ๒๕-๓๑ ตลุาคม  

๒๕๕๙ เป็นต้นไปจงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

นายอ าเภอบวัใหญ่ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีผ่านมา 



 การประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบลขนุทอง สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ ครัง้ท่ี ๑ ประจ าวนัองัคารท่ี ๒๗ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มตทิี่ประชุม  -รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง เสนอเอพจิารณา 

 ๓.๑ พจิารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

นางลดัดา   โสวะ การพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน ส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

ประธานสภา อบต. จดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน(ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ นัน้ ในการจดัท า

แผนพฒันาสามปี โดยแผนพฒันาสามปี ให้จดัท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน

มิถนุายน ก่อนงบประมาณประจ าปีนัน้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นวา่ การจดัท า

แผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีผา่นมา ห้วงระยะเวลาของการจดัท าแผนพฒันา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ไมส่อดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั ซึง่ตามพระราชกฤษฏีกา

วา่ด้วย การบริหารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดับรูณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้แผนพฒันา

จงัหวดัมีระยะเวลาส่ีปี และ การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้อง

สอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั จงึได้ด าเนินการจดัท าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนาม ในระเบียบดงักลา่ว เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน 

๒๕๕๙ และได้ลงนาม ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือ ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๙ มีผลบงัคบั

ตัง้แต ่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา มีสาระส าคญัดงันี ้

  ๑.ก าหนดให้แผนพฒันาท้องถ่ินมีระยะเวลาส่ีปี และสอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั 

  ๒.จดัท าเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลง ผา่นการประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วม 

  ๓.ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคม ก่อนปีงบประมาณถดัไป 

  ๔.ก าหนดให้แผนพฒันาส่ีปี เป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีและ

งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ 



  ๕.ก าหนดให้ ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี อยา่งน้อย ปี

ละ ๒ ครัง้ ภายในเดือน เมษายนและเดือนตลุาคม 

  ๖.ก าหนดให้จดัท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีประกาศใช้งบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี และงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ งบประมาณจากเงินสะสม  

  ดงันัน้ ในวนันีจ้งึได้ขอเปิดประชมุสภาฯ สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๓  เพ่ือพิจารณาร่าง

แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทา่นนายก ก็ได้ย่ืนญตัตเิพ่ือให้ท่ีประชมุสภาฯ ได้

พิจารณาและในวนันีท้า่นนายกก็ได้มอบอ านาจให้นายสมหมาย สียางนอก เลขานกุารนายก 

ในการชีแ้จงรายละเอียดในร่างแผนพฒันาส่ีปี ขอเชิญคะ่ทา่นสมหมาย สียางนอก เลขานกุาร

นายก 

นายสมหมาย  สียางนอก  ผมขอมอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ จนัทะดวง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ี

ประชมุสภา ฯ 

เลขานกุารนายก ได้รับทราบขอเชิญครับ 

นางสาวพรทิพย์ จนัทะดวง ร่างแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัท่านสมาชิก

และหมูบ้่านคือ 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ บญัชีสรุปโครงการ  ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี ๒ ยกระดบัสงคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ข..

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท.ในเขตจงัหวดันครราชสีมา ยทุธศาสตร์ ท่ี ๖ ยทุธศาสตร์การ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธาของแตล่ะหมูบ้่านท่ีได้เสนอเข้า

มา และโครงการในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขอให้ท่านสมาชิกได้ดเูอกสาร วา่

มีโครงการใดท่ีตกหล่นไปไหม หรือโครงการใดท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่ต าบลก็สามารถเสนอ

ได้คะ่ โครงการล าดบัท่ี ๑-๓  ของแตล่ะหมู่บ้านถกูต้องไหม  

นายเชิดพงษ์  ปลัง่กลาง  ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเตมิแผนพฒันาส่ีปี สามารถแก้ไขในชว่ง ๖ เดือนแรก ๖ เดือน

หลงัไม ่

ปลดั อบต. สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้  

นายสมหมาย  สียางนอก  ขอให้ทา่นสมาชิกดโูครงการล าดบัความส าคญั โครงการท่ี ๑-๓ วา่ถกูต้องไหม และสามารถ

เสนอโครงการท่ี 



เลขานกุารนายก อบต. เห็นวา่มีความจ าเป็นและส าคญัตอ่ต าบลก็สามารถเสนอได้ 

นางลดัดา  โสวะ ในร่างแผนพฒันาส่ีปี ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดโูครงการหมูบ้่านของทา่นว่าโครงการล าดบั

ท่ี ๑ -๓ ถกูต้อง 

ปรานสภา อบต. หรือไมด่ฉินัขอหารือท่ีประชมุสภาฯ ขอสอบถามท่านสมาชิกแตล่ะหมูว่า่ล าดบัโครงการท่ี ๑-๓ 

ต้องถกูต้องหรือไม ่มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม.่..ถ้าไมมี่..ขอสอบถามหมูท่ี่ ๑ 

บ้านขนุทอง ถกูต้องหรือไม่ 

นายแก้ว  ภาวะกา ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๑  

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๒ บ้านโคกสี ถกูต้องหรือไม่ 

ปรธานสภา อบต. 

นายเสถียร  วิถีเทพ ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๒ 

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๓ บ้านดอนคนทา ถกูต้องหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. 

นายบญุสง่   ไลนอก ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๓ 

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๔ บ้านโสกงเูหลือม ถกูต้องหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. 

นายบญุจนัทร์  ประภาการ  ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๔ 

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๕ บ้านเพียไซย์ ถกูต้องหรือไม ่

ประธานสภา อบต. 



นายวิชาญ พรมสภุาพ ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๕ 

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๖ บ้านหญ้าคา ถกูต้องหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. 

นางสาวชญานชุ  ทรัพย์สมบตัิ ถกูต้องคะ่ 

ส.อบต.เขต ๖ 

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๗  บ้านหนองโดน ถกูต้องหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. 

นายสมยั  โนนสงคราม ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๗ 

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๘  บ้านโคกกลาง ถกูต้องหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. 

นายกวี   นามโท ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๘ 

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๙  บ้านโคกสวา่ง ถกูต้องหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. 

นายชยัรัตน์ พาบดุดา ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๙ 

นายถวิล อดุมไชย ถกูต้องครับ 

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๑๐  บ้านหนอหว้าเอน ถกูต้องหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. 



นายถวิล อดุมไชย ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๑๐ 

นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๑๑  บ้านเกล็ดลิน้ ถกูต้องหรือไม ่

ประธานสภา อบต. 

นายนฐัพงศ์ ค าบญุยอ ถกูต้องครับ 

ส.อบต.เขต ๑๑ 

.นางลดัดา  โสวะ ขอสอบถามหมูท่ี่ ๑๒  บ้านหนองหิน ถกูต้องหรือไม ่

ประธานสภา อบต. 

นางลดัดา  บวัภา ถกูต้องคะ่ 

ส.อบต.เขต ๑๒ 

เวลา ๑๐.๔๐พกั ๑๕ นาที 

ประชมุตอ่เวลา ๑๐.๕๕ น. 

นางลดัดา  โสวะ เม่ือท่ีประชมุพร้อมแล้ว ประชมุตอ่ ซึง่เป็นการประชมุพิจารณาร่างแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔) มี 

ประธานสภา อบต. สมาชิกทา่นใดจะอภิปราย หรือสอบถามในร่างแผนพฒันาส่ีปี  พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) อีก

หรือไม ่ขอเชิญ 

 ...ถ้าไมมี่ ขอมติท่ีประชมุ 

 มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบ ๒๐  เสียง 

  ไม่เหน็ชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

 ท่ีประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบลขนุทอง ได้มีมตเิห็นชอบกบัแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 

(๒๕๖๑-๒๕๖๔) 



 ๓.๒ พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นางลดัดา  โสวะ ในการวางแผนพฒันาต าบล เป็นกระบวนการท่ีจดัท าขึน้เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงาน

ขององค์การ 

ประธานสภา อบต. บริหารสว่นต าบล ทัง้นีแ้ผนพฒันาต าบลจะต้องให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาติท่ีครอบคลมุการพฒันาพืน้ท่ีในเขตและยดึแนวทางนโยบายของรัฐบาลเป็น

หลกั การจดุท าแผนพฒันาต าบลแบง่ออกเป็น  ๓ ระดบั คือ ๑.แผนยทุธศาสตร์การพฒันา  

๒.แผนพฒันาสามปี  ๓.แผนการด าเนินงาน ทา่นศกุฤษณพงค์  ศริิศกัดิ ์ นายกองค์การบริหาร

สว่นต าบลขนุทอง ได้ย่ืนญตัต ิร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้

ท่ีประชมุสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอให้ทา่นสมหมาย  สียางนอก เลขานกุารนายก 

ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุได้รับทราบขอเชิญคะ่ 

นายสมหมาย สียางนอก ผมขอให้คณุพรทิพย์  จนัทะดวง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ ได้ชีแ้จงในรายละเอียดของร่างแผนการ

ด าเนินงาน 

เลขานกุารนายก อบต.  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ท่ีประชมุสภาฯได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางสาวพรทิพย์ จนัทะดวง ร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขนุทอง 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ ประกอบด้วย ๒ สว่น ด้วยกนั สว่นท่ี ๑ บทน า สว่นท่ี ๒ บญัชีสรุปโครงการ ในส่วนของบทน า

  มี ลกัษณะของงานการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๐  วตัถปุระสงค์ของแผนการ

ด าเนินงาน มีดงันี ้ ๑.เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกนัระหวา่งแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาแผนพฒันาสามปี และการจดัท างบประมาณประจ าปี ๒.เพ่ือแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทัง้หมดประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐  ๓.เพ่ือประสานและบรูณาการการท างานกบัหนว่ยงานและการจ าแนก

รายละเอียดตา่งๆ ของแผนงานโครงการ ๓.ขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน มีขัน้ตอน

ดงันี ้ ๑.คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันารวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ๒.คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินจดัท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงานโครงการ จาก

แผนงานโครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและหน่วยงานตา่งๆ ๓.คณะกรรมการ

สนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอตอ่คณะกรรมการ



พฒันาท้องถ่ิน ๔.คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ

ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ความเห็นชอบ  ๕.เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนการ

ด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานโดยปิดประกาศภายในสิบห้าวนันบัแต่

วนัท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินรับทราบ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวนั ๔.

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน มีความชดัเจนในการปฏิบตัมิากขึน้ ส่วนท่ี ๒ บญัชีสรุป

โครงการ ยทุธศาสตร์แนวทางการพฒันา  ๑.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

รวม ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ ของโครงการทัง้หมด  จ านวนงบประมาณ

๓,๖๙๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๘ ของงบประมาณทัง้หมด หนว่ยรับผิดชอบ กอง

ชา่ง  ๒.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

รวม ๖ โครงการ   คดิเป็นร้อยละ ๙.๘๒ ของโครงการทัง้หมด  จ านวนงบประมาณ 

๕๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๗ ของงบประมาณทัง้หมด หนว่ยรับผิดชอบ ส านกัปลดัฯ  

๓.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเศรษฐกิจ  รวม ๓ โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๑  ของ

โครงการทัง้หมด  จ านวนงบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท คดิเป็นร้อยละ ๓.๘๔ ของ

งบประมาณทัง้หมด หนว่ยรับผิดชอบ ส านกัปลดัฯ  ๔.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสวสัดกิาร

สงัคม สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ  รวม ๑๕ โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖  

ของโครงการทัง้หมด  จ านวนงบประมาณ ๑,๔๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๒ ของ

งบประมาณทัง้หมด หนว่ยรับผิดชอบ ส านกัปลดัฯ  ๕.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา

ศลิปวฒันธรรม กีฬาและนนัทนาการ รวม ๑๗ โครงการ   คดิเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐  ของ

โครงการทัง้หมด  จ านวนงบประมาณ ๖,๖๒๖,๖๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๓ ของ

งบประมาณทัง้หมด หนว่ยรับผิดชอบ กองการศกึษาฯ ๖.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการ

บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

รวม ๑๕ โครงการ   คดิเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖  ของโครงการทัง้หมด  จ านวนงบประมาณ 

๑,๒๐๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘,๕๖ ของงบประมาณทัง้หมด หน่วยรับผิดชอบ 

ส านกังานปลดัฯ  รวมทัง้สิน้  ๖๘ โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ของโครงการทัง้หมด  

จ านวนงบประมาณ ๑๔,๐๕๙,๖๘๐ บาท คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณทัง้หมด  

นางลดัดา  โสวะ ขอบคณุเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ คณุพรทิพย์  จนัทะดวง  ท่ีได้ชีแ้จงรายละเอียดในร่างแผนการ

ด าเนินงานประจ าปี 



ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายขอเชิญคะ่ สามารถอภิปรายได้

พอสมควร ขอเชิญคะ่ 

นายบญุจนัทร์ ประภาการ ตามท่ีได้ดรู่างแผนการด าเนินงาน โครงการโครงสร้างพืน้ฐานของบ้านโสกงเูหลือม 

หมูท่ี่ ๔  ผม 

ส.อบต.เขต ๔ ต้องการให้ ด าเนินการชว่งต้นปี ไม่ต้องการให้ท าปลายปี 

นายสมหมาย สียางนอก ขอน าเรียนให้ทา่นสมาชิกสภาฯ ทราบ ปีงบประมาณของทางราชการคือเร่ิม เดือนตลุาคม – 

เดือนกนัยายน 

เลขานกุารนายก อบต. ต้นปีของทา่นบญุจนัทร์ ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ คือเดือนมกราคม เงินอดุหนนุจากรัฐบาล

คงยงัไมเ่ข้า อบต. จงึไมส่ามารถด าเนินการชว่งต้นปีได้ ส่วนมากเงินท่ีเก็บภาษีเอง และเงินท่ี

รัฐบาลเก็บภาษีให้จะเข้าชว่ง เดือนมิถนุายน  ถ้ามีเงินงบประมาณจากรัฐบาลเข้ามาจะรีบ

ด าเนินการให้ และทา่นสมาชิกก็เข้ามา อบต.มาหาทา่นนายกบอ่ยๆ ทา่นนายกจะได้รู้ว่าทา่น

เดือดร้อนอะไรจะได้ชว่ยเหลือได้ 

นายบญุจนัทร์ ประภาการ โครงการท่ี ๘ ของบ้านโสกงเูหลือม หมูท่ี่ ๔ ไมมี่รายละเอียดในการวางท่อ ซึง่ถนน

เส้นนีน้ า้ต้องไหล 

ส.อบต.เขต ๔ ผา่น จะต้องมีการวางทอ่ คสล.ด้วย 

นายสมหมาย สียางนอก ถ้ารายละเอียดของแผนการด าเนินงาน ไมมี่วางทอ่ คสล. เวลาด าเนินการชา่งจะเขียนแบบให้

ผู้ รับเหมาชว่งนัน้ 

เลขานกุารนายก อบต. ทา่นบญุจนัทร์  ประภาการ  ส.อบต.เขต ๔ ให้ชา่งใสว่างทอ่ คสล.ด้วย 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายอีกหรือไมข่อเชิญคะ่ ร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ นี ้จะรวมทกุ 

ประธานสภา อบต. โครงการในข้อบญัญัตปีิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วา่โครงการใดจะ

ด าเนินการชว่งไหนดตูามเอกสารทา่นสมาชิกสภาฯ สามารถสอบถามได้ ขอเชิญคะ่.....ถ้าไม่

ขอมตท่ีิประชมุ 

มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบ ๒๐  เสียง 

  ไม่เหน็ชอบ - เสียง 



  งดออกเสียง ๒ เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

   ท่ีประชมุได้มีมตเิห็นชอบกบัร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ๓.๓ พจิารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางลดัดา  โสวะ แนวทางการแตง่ตัง้คณะกรรมการการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นเร่ืองใหม่

ส าหรับองค์กร 

ประธานสภา อบต. ปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือให้การจดัการศกึษามีทิศทางท่ีสอดคล้องกบัศกึษาของชาติและ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตแิละสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  ขอเชิญคะ่ 

นายสมหมาย สียางนอก  ผมขอเชิญ    นายภทัราวฒุิ  ชาโคตร   หวัหน้าสว่นศกึษาฯ ได้ชีแ้จงในรายละเอียดเก่ียวกบั

การคดัเลือกผู้ทรงคณุเป็นคณะกรรมการการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ขอเชิญ

ครับ 

นายภทัราวฒุิ   ชาโคตร ในการพิจารณาคดัเลือกผู้ทรงคณุเป็นคณะกรรมการการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน  มี แนวทาง 

หวัหน้าสว่นศกึษาฯ การแตง่ตัง้คณะกรรมการการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   เพ่ือให้การจดัการศกึษา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  มีทิศทางท่ีสอดคล้องกบัแผนการศกึษา ของชาต ิและ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในท้องถ่ิน ได้อยา่งแท้จริง ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ด าเนินการดงันี ้   

 ๑.แตง่ตัง้คณะกรรมการการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน             อยา่งน้อย

ประกอบด้วย 

 (๑)ผู้ทรงคณุวฒุิ               ประธานกรรมการ 

 (๒)ผู้ทรงคณุวฒุิ               รองประธาน

กรรมการ 

 (๓)ปลดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน         กรรมการ 

 (๔)ผู้อ านวยการส านกั/กอง/สว่นฯ ท่ีเก่ียวข้อง        กรรมการ 



 (๕)ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาในสงักดัทกุแหง่       กรรมการ 

 (๖)ผู้ทรงคณุวฒุิตามท่ีสภาท้องถ่ินมีมตเิห็นชอบ        กรรมการ 

 (๗)หวัหน้าหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องท่ีสภาท้องถ่ินเห็นชอบ(ถ้ามี)   

กรรมการ 

 (๘)ผู้อ านวยการส านกั/กอง/สว่นการศกึษาฯ   

 กรรมการและเลขานกุาร 

๒.ให้คณะกรรมการการศกึษาฯ ตามข้อ ๑(๓)ถึง(๘) ร่วมกนัพิจารณาสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือ

เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 

๓.ให้จ านวนกรรมการตามข้อ ๑(๑)(๒)(๕)(๖)และ(๗)รวมกนัต้องมีจ านวนมากกวา่กึ่งหนึง่

ของจ านวนคณะกรรมการการศกึษาฯทัง้หมด 

๔.ให้คณะกรรมการการศกึษามีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ ๔ ปี 

๕ให้คณะกรรมการการศกึษาฯ มีอ านาจ.หน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ

พฒันาการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และติดตาม ประเมินผลแผนพฒันา

การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสภาคือ(๖)ผู้ทรงคณุวฒุิตามท่ี

สภาท้องถ่ินมีมตเิห็นชอบ ขอให้ท่ีประชมุสภาฯเสนอได้เลยครับ 

นางลดัดา  โสวะ  ทา่นภทัราวฒุิ  ชาโคตร หวัหน้าสว่นการศกึษาฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดในการแตง่ตัง้

คณะกรรมการการศกึษา 

ประธานสภา อบต. ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ไปแล้วในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีประชมุสภาฯ คือ (๖) (๗) มี

สมาชิกทา่นใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญคะ่ สามารถอภิปรายได้ สงสยัรายละเอียดสามารถ

สอบถามได้ และสามารถเสนอบคุคลท่ีเห็นวา่มีความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นคณะกรรมการ

การศกึษาได้ ทา่นภทัราวฒุิ  ชาโคตร ขอสอบถามคะ่ก าหนดไหมวา่จะให้เสนอได้ก่ีคน ขอเชิญ

คะ่ 

นายภทัราวฒุิ  ชาโคตร ขอให้ท่ีประชมุสภาฯ เสนอบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถในต าบลก่ีคนก็ได้แล้วแตท่ี่ประชมุ

สภาฯ จะ 



 หวัหน้าส่วนการศกึษาฯ เห็นสมควร ในรายละเอียดแนวทางการแตง่ตัง้คณะกรรมการการศกึษาไมไ่ด้ระบไุว้แตใ่นสว่น

ท่ีระเบียบก าหนดไว้จะมีปลดั หวัหน้าส่วนตา่งๆเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษาในสงักดัศนูย์เด็กเล็กทัง้สองแหง่เป็นกรรมการ ท่ีประชมุสภาฯ สามารถเสนอได้

ตามท่ีเห็นสมควร หลงัจากนัน้ทาง อบต.จะท าหนงัสือตอบรับไปยงัผู้ ท่ีถกูเสนอช่ือตอ่ไป 

นายสมหมาย สียางนอก ผมขอเสนอ อาจารย์บญุยง  แพนไธสง อาจารย์โรงเรียนเกล็ดลิน้วิทยา ผู้ รับรอง ๒ คน ๑. นาง

ลดัดา  บวัภา 

เลขานกุารนายก อบต.  ส.อบต.เขต ๑๒  ๒. นายนฐัพงศ์ ค าบญุยอ ส.อบต.เขต ๑๑  

นางสาวกลัยาณี ค าธานี ขอเสนอ อาจารย์ ประเทือง  รูขจี  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘  ผู้ รับรอง ๒ คน ๑.

นางนนัทิยา แพน 

รองนายก อบต. ไธสง ส.อบต.เขต ๒  ๒. นายแก้ว  ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ 

นายถวิล  อดุมไชย ผมขอเสนอ  นายไพบลูย์ ยศพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ผู้ รับรอง ๒ คน ๑.

นายกวี  นามโท 

ส.อบต.เขต ๑๐   ส.อบต.เขต ๘   ๒. นายสายเย็น  นามวงษา  ส.อบต.เขต ๘   

นางสาวชญานชุ ทรัพย์สมบตั ิขอเสนอนางลดัดา  โสวะ ประธานสภาอบต. ผู้ รับรอง ๒ คน  ๑.นายวิชาญ พรมสภุาพ ส.

อบต. 

ส.อบต.เขต ๖ เขต ๕  ๒. นายสมยั  โนนสงคราม  ส.อบต.เขต ๗ 

นางสพุิส  แพนไธสง ขอเสนอนายสมหมาย สียางนอก  เลขานกุารนายก อบต. ผู้ รับรอง ๒ คน  ๑.นายบญุสง่  ไล

นอก  ส.อบต.เขต 

 ส.อบต.เขต ๑๒ ๓  ๒. นายชยัรัตน์  พาบดุดา  ส.อบต.เขต ๙  

นางลดัดา  โสวะ  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนออีกหรือไมข่อเชิญคะ่  ...ถ้าไม ่มตท่ีิประชมุสภาฯได้เสนอ

คณะกรรมการการศกึษาของ 

ประธานสภา อบต องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ดงันี ้ 

มตทิี่ประชุม    ๑.อาจารย์บุญยง  แพนไธสง อาจารย์โรงเรียนเกล็ดลิน้วิทยา 

     ๒.อาจารย์ ประเทือง  รูขจี  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 



    ๓.นายไพบูลย์ ยศพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 

    ๔.นางลัดดา  โสวะ     ประธานสภาอบต.  

    ๕.นายสมหมาย สียางนอก  เลขานุการนายก อบต. 

ท่ีประชมุสภาฯได้คณะกรรมการการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน ๕ ทา่น 

หลงัจากนัน้ผู้ทรงคณุวฒุิ ร่วมกนัพิจารณาสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือเป็นประธานกรรมการและ

รองประธานกรรมการตอ่ไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ือง อ่ืนๆ 

นายบญุจนัทร์  ประภาการ โครงการปรับเกรดถนนเช่ือมหมูบ้่าน ผมขอเสนอถนนท่ีชาวบ้านเดือดร้อนเดนิทาง

สญัจรไปมาไม ่

สงอบต.เขต ๔  สะดวกเพราะตอ่ไปจะเป็นชว่งการเก็บเก่ียวด้านการเกษตร 

นายสมหมาย  สียางนอก  โครงการปรับเกรดถนนเช่ือมหมูบ้่าน คือจะปรับเกรดถนนสายหลกั ถ้าปรับเกรดถนน

ทกุเส้นในต าบล 

เลขานกุารนายก อบต. ชา่งจะประมาณการอยา่งไร งบประมาณก็จะจ านวนมาก 

นายเชิดพงษ์  ปลัง่กลาง ในการปรับเกรดถนนรอบต าบลคือปรับเกรดได้เฉพาะถนนสายหลกัเช่ือมหมูบ้่าน ถ้าปรับเกรด

ทกุเส้นคงใช้ 

ปลดั อบต.  งบประมาณจ านวนมาก ชา่งไมส่ามารถประมาณการได้ 

นายสมหมาย  สียางนอก  นายบญุจนัทร์  ประภาการ ส.อบต.เขต ๔  ถนนสายรองท่ีจ าเป็นเดือดร้อนขอให้ท า

โครงการเข้ามา 

เลขานกุารนายก อบต.   

นายแก้ว ภาวะกา ถนนสายหลกัปรับเกรดเฉพาะเป็นหลมุเป็นบอ่ ไมไ่ด้ลงลกูรังเพิ่มขึน้ถ้าหลมุใหญ่จะท าอยา่งไร 

ส.อบต.เขต ๑ 

นายบญุสง่  ไลนอก ผมขอเสนอให้ปรับเกรดถนนเส้นหลงั อบต. และเส้นเจ้าพ่อสามง่าม 

ส.อบต.เขต ๓ 



นายสมหมาย  สียางนอก  คือท่านบญุสง่  ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ ถนนสายหลกัได้ปรับเกรดแนน่อน ถนนสาย

รองคงต้องขอ 

เลขานกุารนายก อบต. งบประมาณใหม ่ท าโครงการเสนอเข้ามา เร่ืองขยะผมได้ไปประชมุมามีข้อสรุปดงันีค้รับ 

ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดบัชาติ รัฐบาลก าหนดเป็นวาระแหง่ชาต ิเร่ืองขยะ อบต.ขนุทอง มี

บคุลากรและรถพร้อม นายอ าเภอได้สอบถามปัญหาด้านขยะ ผมได้น าเรียนปัญหาของ อบต. 

เราให้ทา่นนายอ าเภอได้รับทราบ ข่าวดีคือทางเทศบาลเมืองบวัใหญ่ ได้ให้ อบต.ขนุทองได้ทิง้

ขยะท่ีเทศบาลเมืองบวัใหญ่ด้วย ก่อนท่ีเราจะทิง้ขยะเราต้องแยกขยะก่อน ทา่นนายกให้ผม 

รองกลัยาณี ค าธานี และหมอเกตริน อยูบ่รีุ รับผิดชอบเร่ืองนี ้หลกัการเบือ้งต้นเราต้องชว่ย

ตวัเองก่อน และท าความเข้าใจให้ชาวบ้านรับทราบ ขา่วดี ของทา่นสมาชิกทกุท่าน ผมได้ไป

ประชมุมาปลดักระทรวงมหาดไทยวา่ ในตอนนีส้มาชิก อบต. ใสเ่กียวา่ง ไมท่ าอะไร 

ปลดักระทรวงวา่เทศบาลต าบลจะยงัไมเ่กิดง่ายๆ จะต้องมีสมาชิกหมูบ้่านอีก 

นางสาวกลัยาณี ค าธานี ขอเสนอโครงการฝายประชารัฐ โครงกาจดัท าฝายท านบชะลอน า้เพ่ือกกัเก็บน า้ไว้ใช้ ขอให้

ทา่นสมาชิกส ารวจ 

รองนายก อบต. หมูบ้่านของทา่นว่ามีคลองท่ีพอจะท าฝายชะลอน า้ได้ขอให้เสนอเข้ามา และขอให้ทา่นสมาชิก

ส ารวจชาวบ้านในหมู่บ้านของทา่น บ้านไมมี่เลขท่ี ไมมี่บตัรประชาชน ยากจน ประสบเหตุ

เจ็บป่วยไมส่ามารถด ารงชีพได้ ขอให้แจ้ง อบต.ด้วย 

นายถวิล  อดุมไชย ผมขอเสนอเร่ืองขยะ ผู้บริหารท้องถ่ินจะต้องท าเอกสารเพ่ือท าความเข้าใจให้พ่ีน้องชาวบ้าน

รับทราบวิธีการ 

ส.อบต.เขต ๑๐ แยกขยะท าอย่างไร ขยะดีขยะไมดี่หรือขยะเปียให้ท าอยา่งไรก่อนครับ 

นางจิราพร ประวนัจะ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ้่านเม่ือไหร่จะไปซอ่มแซมให้ 

ส.อบต.เขต ๙  

นายสมหมาย สียางนอก  ขอตอบวา่ ตอนนี ้ถ้าเราจ้างผู้ รับเหมาจะใช้งบประมาณจ านวนมาก ทา่นนายกก็เลย

วา่ให้ซือ้รถ 

เลขานกุารนายก อบต. กระเช้าไฟฟ้าก่อน ชา่งท่ี อบต. สามารถท าได้ไมต้่องจ้างผู้ รับเหมาประหยดัคา่ใช้จ่ายอีก 

นางลดัดา  โสวะ มีสมาชิกทา่นใดจะเสนออะไรอีกหรือไมข่อเชิญคะ่..ถ้าไมมี่ปิดประชมุ  



ประธานสภา อบต. 

ปิดประชมุเวลา ๑๓.๐๐น. 

    ..........................................ผู้จดบนัทึกรายงานการประชมุ 

    (นายเชิดพงษ์        ปลัง่กลาง) 

    เลขานกุารสภาองค์การบริหารสว่นต าบลขุนทอง 

    .........................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

    (นายบญุสง่            ไลนอก) 

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขนุทองเขต ๓ 

.........................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

    (นายบญุจนัทร์      ประภาการ) 

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขนุทองเขต ๔ 

.........................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

    (นายชยัรัตน์      พาบดุดา) 

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขนุทองเขต ๙ 

.........................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

    (นายถวิล           อดุมไชย) 

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขนุทองเขต ๑๐ 

.........................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

    (นางสพุิศ        แพนไธสง) 

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขนุทองเขต ๑๒ 

.........................................ผู้ตรวจทานรายงานการประชมุ 



    (นางลดัดา            โสวะ) 

    ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลขนุทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


